

Love of Truth : การรักความจริง

การรักความจริง



โดย อาเชอร์ อินทราเตอร์

ความต่อเนื่องเรื่องที่เราคุยกันจากบทความที่แล้ว, **"อะไรคือความจริง?"** มีการจู่โจมของคำโกหกในสังคมทุกวันนี้ ระบบการสื่อสารขยายอย่างรวดเร็วเกินจินตนาการใดๆทั้งหมด คนหนุ่มคนสาวในยุคนี้ดูเหมือนกำลังถูกถล่มด้วยข้อมูลมากมายที่ดูเหมือนจะขัดแย้งจนพวกเขาทั้งหลายรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ที่จะเชื่อในความจริงสิ่งเดียว แนวคิดที่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็น "ความจริงที่ชัดเจน" ดูเหมือนว่าเป็นแบบล้าสมัยและโบราณไปเสียแล้วอย่างไรก็ตาม ความจริงยังคงอยู่ ไม่ว่าคำโกหกเกิดขึ้นมากมายขนาดไหนก็ตาม. ในท้ายที่สุด ความจริงจะเด่นกว่า โดยข้อเท็จจริงที่สุดคือมันเป็นความจริง

2โครินธ์ 13:8 -เพราะว่าเราจะกระทำสิ่งใดขัดกับความจริงไม่ได้, ได้แต่ทำเพื่อความจริงเท่านั้น

ในการค้นหาความจริง, เราต้องมีความปรารถนามั่นและมองหามั่น ความจริงไม่ใช่การแยกแยะไม่ออกอย่างไม่โต้แย้ง พวกเราจำเป็นต้องเอาชนะความไม่จริงที่มีอยู่อย่างมากมายมหาศาล ก่อนที่พวกเราจะไปถึงความจริงได้ พวกเราจำเป็นต้องมีความต้องการความจริงแม้ว่ามันจะต้องต่อสู้กับความเห็นแก่ตัวของเรก็ตาม พวกเราต้องเรารู้สึกดีที่รักความจริงมากกว่าการโกหก พวกเราจะต้องเป็นกลุ่มคนซึ่ง "รักความจริง" ไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับหรือไม่ก็ตาม

2เยสะโลนิกา. 2:10. -...ได้รับความรักแห่งความจริงไว้เพื่อจะรอดได้

ผู้คนที่ต้องการและรักความจริงอย่างแท้จริงจะพบมัน, เหมือนที่พวกเขาทั้งหลายเข้าใจ เชื่อและเชื่อฟังความจริง พวกเขาจึงปลอดภัย กลุ่มคนเหล่านั้นผู้ซึ่งมีความรักและค้นพบความจริงอย่างกล้าเผชิญหน้ากับความขัดแย้งดังกล่าว จำต้องจะฉวยเอาความจริงไว้ ปกป้องมันและส่งผ่านมันไปให้กับคนอื่น

1ทิโมธี 3:15-...ครอบครัวของพระเจ้า คือคริสตจักรของพระเจ้าผู้ดำรงพระชนม์ เป็นหลักและรากแห่งความจริง

พวกเราถูกเรียกให้เป็น "เสาหลักและป้อมปราการ" ของความจริงแม้จะมีความมืดอยู่บนโลกใบนี้ ชุมชนแห่งความเชื่อต้องประกอบไปด้วยกลุ่มคนเหล่านั้นผู้ซึ่งรักความจริง ปกป้องความจริง อยู่ตามความจริง และต่อสู้เพื่อความจริงในสังคมของเรา

การขยายอาณาจักรของพระเจ้าผ่านการอธิษฐาน



โดย แดน จัสเตอร์

การอธิษฐานเป็นการกลไกเบื้องต้นของการขยายอาณาจักร ศาสนาอื่น ๆ มากมายถูกก่อตั้งและแพร่ขยายโดยดาบ เช่นศาสนาอิสลาม อย่างไรก็ตามความเชื่อของเราคือการแพร่ขยายโดยอาวุธที่เหนือธรรมชาติของการเทศนาข่าวประเสริฐและการมอบ ชีวิตของเราเพื่อผู้อื่น สิ่งนี้อาจจะดูอ่อนแอและโง่เขลา เราอ่านใน 2 คร 10:4 ที่ว่าอาวุธมากมายของการทำสงคราม ฝ่ายวิญญาณของพวกเราไม่ใช่เนื้อหนัง แต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรเพื่อจะทำลายป้อมปราการเหล่านั้น การอธิษฐาน คืออาวุธที่มีกำลังมากในคลังสรรพาวุธของพวกเราที่ใช้ได้อย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีวันหมด

โยชูวา(พระเยซูคริสต์ ในภาษาฮีบรู)สอนให้เราอธิษฐาน"ขออาณาจักรของพระองค์ลงมาขอให้ข้าพเจ้าของพระองค์สำเร็จ นี่คือการอธิษฐานที่ทรงพลังที่นำการปกครองของพระเจ้ามาในทุกพื้นที่ซึ่งพวกเราเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อการขยายอาณาจักรแก่ผู้ที่หลงหายไป และในท้ายสุด เพื่อความปรารถนาในการเสด็จกลับมาของพระองค์. การอธิษฐานส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้า ของชาวประเสริฐ และความบริบูรณ์ของพระกายของผู้เชื่อทั้งหลาย. มัทธิวบทที่ 7 เป็นเนื้อหาของขยายอาณาจักร โยชูวาห์ ดรัสว่า "จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน เพราะทุกคนที่ขอก็กได้ ทุกคนที่แสวงหาก็กพบ ทุกคนที่เคาะก็จักเปิดให้เขา" (มธ. 7:7-8)

ที่ไหนที่คนสองหรือสามคนเห็นพ้องต้องกัน ที่นั่นมีอำนาจอย่างยิ่ง แล้วมันจะมีอนุภาพมากมายแค่ไหนเมื่อหนึ่งร้อยคนที่มี ความเร่าร้อนเห็นพ้องต้องกัน ลักษณะการอธิษฐานที่เกิดผลดี คือการอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อเราเข้าสนิทอยู่ในพระองค์ เราจะรู้จักหัวใจของพระองค์ โยชูวาห์สัญญา กับพวกเราไว้ว่า พวกเราจะได้รับเมื่อเราทูลขอสิ่งใด ยอห์น15:7. ในยอห์น14:13, โยชูวาห์ดรัสว่า "เราจะทำอะไรก็ตามที่เจ้าขอในนามของเรา เพื่อว่าพระบิดาจะได้รับเกียรติผ่านทางพระบุตร" การอธิษฐานในชื่อของพระองค์นั้นไม่ใช่สูตรแบบมายากล ในเนื้อหาของภาษาฮีบรู ข้อความนี้หมายถึงการอธิษฐานตามความหมายของชื่อของพระองค์ ความสำคัญคือพระองค์คือผู้ใด ความปรารถนาทั้งหลายของพวกเราคือความปรารถนาของพระองค์

ยากอบได้เขียนบรรยายอนุภาพที่ทรงพลังของการอธิษฐานแบบเอลียาห์ไว้ว่า "การอธิษฐานด้วยใจร้อนรนของผู้ชอบธรรมมีพลังมาก". การประชุมอธิษฐานแบบส่วนตัวหรือรวมกันและการ อดอาหารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการขยายอาณาจักร ถ้าเป็นเช่นนี้ พวกเราก็จะมีความสุข ถ้าพวกเราเชื่อฟังและปฏิบัติตามความจริงนี้ การเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่ในการขยายอาณาจักรของพระเจ้าเกิดมาจากการอธิษฐานอย่างต่อเนื่อง กลุ่มสาวกที่ยิ่งใหญ่ของคนรุ่นเก่าได้เป็นพยานถึงพลังของการอธิษฐานแบบนั้น จากจอร์จ มูลเลอร์, ผู้รับใช้ชาวอังกฤษที่ทำพันธกิจเกี่ยวกับเด็กกำพร้า, จนถึงฮัตสัน เทเลอร์, ผู้ก่อตั้งมิชชันในประเทศจีน จนกระทั่งถึง ไฮดี เบเกอร์ วันนี้ในแอฟริกา พวกเราเป็นส่วนหนึ่งในการนำหลักเกณฑ์เหล่านี้มาใช้ด้วย

การสอนแบบใหม่โดยแพร่ภาพผ่านipod- คนกลุ่มหนึ่ง, สถานที่แห่งหนึ่ง, บัลลังก์ แห่งหนึ่ง



ในบทความนี้ อาร์เซอร์ได้ จุดประกายให้ผู้เผยแพร่จะเห็นความสำคัญของการติดตามโยชูวาห์ (พระเยซูคริสต์) ของชาวยิวในดินแดนอิสราเอลในทุกวันนี้ และความสำคัญของคริสตจักรต่างชาติที่เปรียบเหมือนผู้คนที่เข้ามาเป็นประชากรของอิสราเอล ความบริบูรณ์ของอิสราเอลและคริสตจักรจะนำพระเยซูคริสต์กลับมาปกครองแผ่นดินโลกนี้ **ต้องการฟังคลิกที่นี่**

<https://itunes.apple.com/il/podcast/a-people-a-place-a-throne/id571944896?i=317960803&mt=2>

ข่าวจาก เบธนาทานเนล



โดย ราเชลและกิลอาด

เพื่อนคนหนึ่งของผมบอกผมเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า เธออธิษฐานกับพระเจ้าทุกวัน แต่ทำไมเธอยังจำเป็นต้องรู้จักพระเยซูคริสต์อีก เพราะเธอสามารถคุยกับพระเจ้าได้โดยตรง, ผมได้นำเธอไปที่พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 18.15 "พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะโปรดให้ผู้พยากรณ์อย่างข้าพเจ้านี้เกิดขึ้นในหมู่พวกท่าน จากพี่น้องของท่าน ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังเขา" ผมได้พูดกับเธอต่อไปอีกเกี่ยวกับการปฏิบัติของโคราห์ ผู้ซึ่งคิดว่าโมเสสเขาไม่ต้องการโมเสส ถ้าคุณพูดกับพระเจ้าโดยตรง คุณก็ควรที่จะรู้ว่าพระองค์คาดหวังอะไรจากพวกเรา

ผมได้ให้พระคัมภีร์หลายตอนแก่เธอจากหนังสือทานัค(พระคัมภีร์เดิมของชาวยิวที่แบ่งหมวดหมู่ไม่เหมือนพระคัมภีร์เดิมของคริสเตียน)ซึ่งได้พูดอย่างชัดเจนตรงไปที่เยชูวาห์(พระเยซูคริสต์) เธอต้องการที่จะรู้ว่าเธอควรจะทำอย่างไร และผมได้บอกเธอว่าความรอดผ่านทางโยชูวาห์(พระเยซูคริสต์)เป็นคำตอบเดียวเท่านั้น

โปรดอธิษฐานเพื่อการเปิดบ้าน พวกเราจะมีชั้นที่ Beit Netanel ช่วงระหว่างงานเทศกาลประจำปีซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 18-19 กันยายน ใน เอน เคเรม (Ein Kerem)

อินทราเตอร์ ในสหรัฐอเมริกา

โปรดอธิษฐานเพื่ออาจารย์อาร์เซอร์และคุณเบตตีขณะที่แบ่งปันที่ สถานประชุม El Shaddai ที่ Frederick Maryland ในวันเสาร์นี้ และ ที่คริสตจักรอิมมานูเอล ใน Olney วันอาทิตย์, ก่อนการกลับมาถึงอิสราเอลในวันจันทร์